

สรุปผลประเมินการจัดการบริการสาธารณะ เทศบาลตำบล สุเทพ						
บริการสาธารณะ	เกณฑ์ชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (%)	กรอบการประเมิน (1)	การจัดบริการสาธารณะ (2)	(2) เทียบ กับ (1) %	ผลการประเมิน
ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน						
ภารกิจที่ 1 การก่อสร้างและบำรุงรักษาดถนน						
ภารกิจที่ 2 น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร						
ภารกิจที่ 3 การจัดให้มีหรือบำรุงรักษาไฟฟ้าและความส่องสว่าง						
ภารกิจที่ 4 งานวิศวกรรมจราจร						
ด้านที่ 2 งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต						
ภารกิจที่ 5 การส่งเสริมการพัฒนาสตรี						
ภารกิจที่ 6 การพัฒนาเด็กและเยาวชน						
ภารกิจที่ 7 การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ						

ภารกิจที่ 8 การส่งเสริมการพัฒนาทัศนภาพถนนให้การไหลเวียนรถที่คนมองได้							
ภารกิจที่ 9 การส่งเสริมการใช้วีปวีลวอร์คเกอร์							
9.1 การจ้างเหมาติดตั้งวีปวีลวอร์คเกอร์ที่ แยกจนหรือจุดกวดกึ่ง ไม่มีส่วนประกอบ และไม่สามารถประกอบเข้ากันได้	57. วัตถุประสงค์ของจำนวนวีปวีลวอร์คเกอร์ที่ แยกจนหรือจุดกวดกึ่ง ไม่มีส่วนประกอบ และไม่สามารถประกอบเข้ากันได้ คนมองที่ได้รับความเสียหายเมื่อใช้ เทศบาล ที่ใช้วีปวีลวอร์คเกอร์ (คน)	100	20	20	100	ค่าจ้างค่า เสียค่า	
ภารกิจที่ 10 การสำรวจจุดจุดจุด							
ด้านที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย							
ภารกิจที่ 11 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย							
ภารกิจที่ 12 การแก้ไขและป้องกันปัญหาอันตราย							
ด้านที่ 4 การวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว							
ภารกิจที่ 13 การท่องเที่ยว							
13.1 การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยว	77. จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมการ ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่จัด	3	3	4	133.33	ค่าตอบแทน ขั้นต่ำ	

13.2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง	โดยเทศบาล หรือมีส่วนร่วมจัดขึ้น (ครั้ง) 78. จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมการส่งเสริมให้ประชาชนประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่จัดโดยเทศบาล หรือมีส่วนร่วมจัดขึ้น (ครั้ง)	1	1	5	500	ผ่านค่าเป้าหมาย ขั้นต่ำ
ด้านที่ 5 การบริหาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
ภารกิจที่ 14 การรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บขนและการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
ภารกิจที่ 15 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
15.1 การจัดกิจกรรมรณรงค์ การปลูกต้นไม้หรือการดูแลรักษาต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน เขตเทศบาล	86. จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมการรณรงค์ การปลูกต้นไม้ หรือการดูแลรักษาต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล ที่เทศบาล รับผิดชอบหรือมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น (ครั้ง)	2	2	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ด้านที่ 6 ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น						
ภารกิจที่ 16 การอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น						
16.1 การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์พื้นที่และสืบทอด ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใน	87. จำนวนครั้งที่เทศบาล รับผิดชอบหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นในการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ พื้นที่และสืบทอดประเพณี	3	3	11	366.67	ผ่านค่าเป้าหมาย ขั้นต่ำ

<p>จังหวัด มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าครั้งละ 300 คน</p>	<p>ศิลปะ วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สำคัญของท้องถิ่น (ครั้ง)</p> <p>88. จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบทอดประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สำคัญของท้องถิ่นที่เทศบาล รับผิดชอบ หรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น (คน) (ให้นำบรวมนับรวมจำนวนประชาชนที่เข้าร่วม กิจกรรมนั้นๆ ตลอดทั้งปีงบประมาณ)</p>	<p>1000</p>	<p>1000</p>	<p>5000</p>	<p>500</p>	<p>ผ่านค่าเป้าหมาย ขั้นต่ำ</p>
---	---	-------------	-------------	-------------	------------	------------------------------------